

Số: 537/PLĐTBXH-LĐVL
V/v giới thiệu lao động Việt
Nam cho nhà thầu thực hiện
dự án Nhà máy xử lý rác thải
sinh hoạt Phú Sơn

Huế, ngày 13 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các phường, xã thuộc thành phố Huế.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Huế nhận được công văn số 1450/SLĐTBXH-LĐVL ngày 02/6/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho nhà thầu thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn; Về vấn đề này, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kính thông báo đến UBND các phường, xã về việc tuyển dụng lao động của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn như sau:

Căn cứ nhu cầu tuyển và sử dụng lao động người Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của Công ty China Construction Fifth Engineering Division Corp., Ltd - Nhà thầu thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn. Nhằm cung ứng lao động theo đề nghị của Công ty China Construction Fifth Engineering Division Corp., Ltd - Nhà thầu thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn và tạo điều kiện cho lao động Việt Nam được làm việc tại dự án, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Huế đề nghị UBND các phường, xã phối hợp thông báo nhu cầu tuyển và sử dụng lao động người Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của Công ty China Construction Fifth Engineering Division Corp., Ltd - Nhà thầu thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn để người lao động biết và đăng ký tham gia dự tuyển (Đính kèm file PDF thông báo tuyển dụng của Công ty). Trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày thông báo) nếu có người lao động đăng ký tham gia, đề nghị UBND các phường, xã hướng dẫn người lao động trực tiếp liên hệ với Công ty China Construction Fifth Engineering Division Corp., Ltd - Nhà thầu thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn (địa chỉ: xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0353001818; email: phamngoctuan1818@gmail.com) để làm thủ tục đăng ký dự tuyển đồng thời gửi thông tin người lao động cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố theo dõi, quản lý. Trường hợp sau thời gian 15 ngày (kể từ ngày thông báo) nếu UBND các phường, xã không có thông tin phản hồi cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố, xem như người lao động không có nhu cầu đăng ký làm việc tại dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn.

Trong quá trình phối hợp thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Lao động - Việc làm, địa chỉ: 18 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế, điện thoại: 0234 3897028) để trao đổi, cùng phối hợp giải quyết.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Huế đề nghị UBND các phường, xã quan tâm phối hợp, thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Phạm Thị Tú Nga